



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายอักรพล คุรุศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ทุกคนว่า สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร เป็นหน่วยงานที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและ ของกำนัล ทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างอัตโนมัติ โดยคำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MIP Together Against Corruption)”

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอักรพล คุรุศาสตร์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร

รายชื่อบุคลากรสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอัศรพล คุรุศาสตร์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร	
กลุ่มบริหารงานทั่วไป			
๑	นางสาวกรวรรณ โสภี	นักวิชาการพัสดุ	
๒	นางสาวจิรายุ หุนสูงค์	นักจัดการงานทั่วไป	
๓	นายทัตเทพ เมืองวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๔	นางสาวศรินทรา ดวงมีโสม	ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๕	นายธิพลฐจวัส ขำศรีวงศ์	ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ			
๑	นางสาวศิริินภา สระทองหน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๒	นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร์	นักวิเทศสัมพันธ์	
๓	นายอัศววัฒน์ คุ้มเมือง	นักจัดการงานทั่วไป	
กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมบริการการแพทย์ครบวงจร			
๑	นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๒	นางสาวอัจฉราภรณ์ พวงบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๓	นางสาวภาณุมาศ จูประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๔	นางสาวฐิติกานต์ พัฒนมาศ	นักจัดการงานทั่วไป	
กลุ่มส่งเสริมการตลาดและความร่วมมือระหว่างประเทศ			
๑	นางสาวกิตติยา ศรีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๒	นางสาวกนกรวรรณ ศีลโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๓	นางสาวธัญวรัตน์ กาหลง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๔	นางสาวสมกมล เกรรัมย์	นักวิเทศสัมพันธ์	
๕	นางสาวศลิษา มหาชน	นักจัดการงานทั่วไป	
๖	นายภัทรพงศ์ บุคชาดา	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป	
๗	นายอนุรักษ์ แหวนสุข	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	